

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

โทร.02-579-5519 mail : agritech.pr@gmail.com



สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2566

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
แมลงเศรษฐกิจ	1	กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านแมลงเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ผลผลิตคุณภาพดี และปลอดภัยตามมาตรฐาน รongรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ	CITYNEWSTHAI
วิสาหกิจชุมชน	2	กรมส่งเสริมการเกษตร มุ่งพัฒนาบุคลากร สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง	เรื่องเล่าข่าวเกษตร
ข่าวอื่นๆ			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร	3	จุดเช็คอินใหม่สุดล อติตไกดเปิด “สวนวาสนาดี” ศูนย์รวมทุเรียน 100 สายพันธุ์พื้นเมืองโบราณ	MGR Onlime

กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านแมลงเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ผลผลิตคุณภาพดี และปลอดภัยตามมาตรฐาน รองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ

นายพิทักษ์ อุ่นจิตต์พันธุ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจมาเป็นเวลากว่า 40 ปี และได้พัฒนาวิชาการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและยกระดับการผลิตให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนเครื่องตรวจคุณภาพน้ำผึ้ง HPLC เพื่อให้บริการตรวจคุณภาพน้ำผึ้งแก่เกษตรกร พร้อมทั้งมอบใบรับรองคุณภาพให้แก่เกษตรกร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรผลิตน้ำผึ้งคุณภาพดี และสร้างการยอมรับให้แก่ผู้บริโภค นอกจากนี้ยังสร้างสินค้าน้ำผึ้งอัตลักษณ์ในพื้นที่ต่างๆ ด้วยความแตกต่างของรสชาติในน้ำผึ้งของแต่ละพื้นที่ ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าน้ำผึ้ง

นอกจากสินค้าน้ำผึ้งแล้ว ในปัจจุบันแมลงเศรษฐกิจ เช่น จิ้งหรีด และครั่ง เป็นสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญมากขึ้น และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากคนทั่วโลกมีเทรนด์รักสุขภาพมากขึ้น และมีการผลิตที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนการเลี้ยงจิ้งหรีดสามารถตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี และยังเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่ที่ดีต่อสุขภาพ ในส่วนของผลผลิตจากครั่ง ก็เป็นที่ต้องการของตลาดโลกเป็นอย่างมาก เพราะครั้งได้รับการอนุญาตจาก FDA ของสหรัฐอเมริกา หรือ EFSA ของสหภาพยุโรปให้สามารถนำมาใช้เคลือบผิวเพื่อยืดอายุผลไม้ ในอุตสาหกรรมอาหารได้ สามารถนำมาเคลือบเม็ดยา และนำมาใช้เป็นสารสำหรับการผลิตน้ำหอมให้กลิ่นติดทนนาน ส่งผลให้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนเกษตรกรและผู้สนใจหันมาเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว



รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ งานถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรจึงเป็นภารกิจสำคัญ ดังนั้นเนื้อหาที่จะถ่ายทอดความรู้นั้นจะต้องถูกต้องตามหลักวิชาการ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดการสัมมนาพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ในระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2566 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้นจำนวน 40 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ และส่วนกลาง โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาในครั้งนี้ ไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจได้อย่างประสบผลสำเร็จ ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เพื่อสร้างการยอมรับในสินค้าแมลงเศรษฐกิจ อีกทั้งยังนำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนางานส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกัน ตลอดจนเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายเชิงบูรณาการในการดำเนินงานส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการ และส่วนกลาง เพื่อให้เกิดการประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร

เรื่องเล่า ชาวเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร มุ่งพัฒนาบุคลากร สร้างเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชนอย่างต่อเนื่อง



นายกฤษ อุดตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า งานด้านพัฒนาเกษตรกรเป็นภารกิจสำคัญภารกิจหนึ่งของกรมส่งเสริมการเกษตร เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำในการประกอบอาชีพการเกษตร ดังนั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดสัมมนาพัฒนาแนวทางการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านระบบออนไลน์ **Zoom Meeting** เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีบทบาทสำคัญ ในการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้สามารถขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริม พัฒนาการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ และติดตามผลการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต้นแบบในแต่ละพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน สำนักงานเกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งหมดจำนวน 110 คน



กสท.มุ่งพัฒนาบุคลากร สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่นักส่งเสริมการเกษตรให้สามารถเป็นพี่เลี้ยงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทำงานร่วมกับสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน โดยร่วมกันวิเคราะห์กลุ่ม วางแนวทางการพัฒนา ดำเนินกระบวนการทำงานประสานงานและทำกิจกรรมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน พร้อมขยายเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและพัฒนาสู่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในแต่ละชุมชนให้สามารถบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน เข้าถึงแหล่งทุน มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ให้สวยงามทันสมัย พัฒนารูปแบบการจำหน่าย/บริการ และเพิ่มช่องทางการตลาด ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน **83,553** แห่ง สมาชิกจำนวน **1,466,678** ราย และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จำนวน **604** เครือข่าย สมาชิก **15,422** ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2566) โดยเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ประสงค์จะจดทะเบียนต้องเป็นวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่ 2 วิสาหกิจชุมชนขึ้นไปมารวมตัวกัน มีวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

จุดเช็คอินใหม่สตูล อดีตไคค์เปิด “สวนวานาดี” ศูนย์รวมทุเรียน 100 สายพันธุ์พื้นเมืองโบราณ



ที่บ้านสวนวานาดี หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งใหม่ ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล ที่นี่ดูผิวเผินก็คล้ายๆ สวนผลไม้ทั่วไป แต่แท้จริงแล้วคือ สวนทุเรียนเบญจพรรณ ที่มีทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์บนพื้นที่ 5 ไร่ โดยเฉพาะสายพันธุ์หอยโข่ง ทุเรียนพื้นเมืองโบราณอายุไม่น้อยกว่า 100 ปี มีมากถึง 93 ต้น โดยทุเรียนแต่ละต้นต่างมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามรูปลักษณะ อย่างพันธุ์ไอ้ตุครูปทรงเหมือนกันเปลือกบางพุดจาง พันธุ์ไอ้เขี้ยวเปลือกเขียวเข้มเนื้อหวานคล้ายใบเตยเป็นที่นิยม มีออเดอร์จองทุกปี จำหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 60 บาท นอกจากนี้ ยังมีทุเรียนหมอนทอง ลองกอง สะตอ มังคุด และจำปาจะปลูกผสมผสานไปพร้อมกันด้วย

นายธนทรัพย์ ทรัพย์เฟื่องฟู เกษตรกรยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ พร้อมภรรยาคุณวานา คงปริษา อดีตคุณครู และไคค์นำเที่ยว ก่อนจะผันตัวมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว โดยเห็นช่องทางว่าทุเรียน 1 ต้น ทำเงินได้ถึง 15,000 บาท หากมีมากนั้นหมายถึงรายได้ และอิสรภาพทางเวลา จึงช่วยกันดูแลสวนทุเรียนโดยเฉพาะพันธุ์พื้นเมืองโบราณนี้หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว ให้คนที่ชื่นชอบการกินทุเรียน ผลไม้ได้เข้ามากินกันถึงสวน พร้อมขายแพคเกจกินไม้แฉ่น พร้อมอาหารเที่ยง 1 มื้อ และถือกลับบ้านได้ในราคาชาวสวน นี่คือน้ำหมายที่เตรียมวางไว้ หลังได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่สั่งจองเข้ามามาก เนื่องจากชื่นชอบการกินทุเรียนพื้นเมืองโบราณ เพราะปลอดภัยพิช โดยสวนจะนำไปแกะวางขายในตลาดชุมชนจนเป็นที่ยอมรับ และชื่นชอบ

นอกจากนี้ สวนผลไม้ยังเป็นของตกทอดมาจากบรรพบุรุษ เนื่องจากเป็นสวนทุเรียนพื้นบ้านโบราณขึ้นต้นขนาดใหญ่ มีความ

หลากหลายทางสายพันธุ์ แบ่งแยกตามรูปลักษณะ ธรรมชาติ สีเนื้อ สร้างเสน่ห์ให้ลูกค้าที่รับประทานได้มาก เพราะทุกครั้งที่นำไปขายตามท้องตลาดจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวจะได้ชิมทุเรียน 100 ต้น ร้อยลูก ร้อยเนื้อ ร้อยรสชาติ แล้วแต่ความชื่นชอบ และ 2 คือ อยากรู้อยากเห็นพื้นที่เมืองที่กำลังหายไป เพราะพันธุ์เศรษฐกิจอย่างหอมทองเยอะล้นตลาด ของพวกนี้หากินอยาก และนี่คือโอกาสของเราจึงอยากจะทำยอดขายปลูกไว้ให้ทุกคนได้มาเที่ยว อนาคตต่อไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เข้ามากินทุเรียนพื้นเมืองที่หากินยาก และพัก เที่ยว

นางปวีณา นิลมาตย์ เกษตรอำเภอละงู กล่าวว่า สวนนี้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ปลูกนานหลายสิบปี เป็นธรรมชาติจริงๆ ปลอดสารพิษ มีทุเรียนมากมาย พยายามผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยว โดย อบต.น้ำมุด ทำเส้นทางคมนาคม เดินทางได้สะดวก กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมกันผลักดันมาตรฐาน GAP และตั้งเป็นศูนย์รวมผลไม้ เครื่องสำอางน้ำมุด ในการคัดแยกทุเรียน ลองกอง เงาะ ผลไม้ในจุดนี้ด้วย